



ที่ สปสช./ว๐๐๑

ที่ทำการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู  
๒๘๒ หมู่ที่ ๗ บ้านปางขอน ตำบลห้วยชมภู  
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ห้วยชมภู

เรียน ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านปางขอน, ห้วยชมภู และบ้านจะคือ, ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่ง, ผู้ใหญ่บ้าน  
ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน, ประธาน อสม. ทุกหมู่บ้าน, กลุ่มชมรมฯ, ศพด.ทุกศูนย์ ในพื้นที่ตำบลห้วยชมภู

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑  
ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ข้อ ๖ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลัก  
ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยให้มีกองทุนหลักประกันสุขภาพที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน  
และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กร  
หรือกลุ่มประชาชน เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย  
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่น ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้และมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ดังนั้น เพื่อให้การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลห้วยชมภู เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านในการ  
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้ทราบ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ หากหน่วยงานหรือ  
ชุมชนมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ให้ดำเนินการเสนอโครงการฯ และนำส่งให้  
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อเสนอ  
ให้คณะกรรมการกองทุนฯ ได้พิจารณาอนุมัติ งบประมาณครั้งที่ ๑ ตามลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ แซ่หมี่)

ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยชมภู  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

งาน สปสช.

โทร/โทรสาร ๐-๕๒๐๒๔-๗๑๑

ผู้ประสานงานกองทุนฯ: นายจุมพล ลิ้นไชตินนท์ โทร: ๐๘๕-๗๑๓๑-๐๒๖